



TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HIỆP

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6

Đề đáp ứng nhu cầu xúc cảm, giao lưu và là một trong những hoạt động giáo dục hấp dẫn. Việc tổ chức lễ hội được coi là một trong những phương tiện giáo dục nhiều mặt cho trẻ ở trường mầm non và cũng là một trong những nội dung giáo dục mầm non hiện nay.

Thông qua hoạt động nghệ thuật trong các ngày hội ngày lễ, trẻ được ôn luyện củng cố các nội dung đã học.

Tổ chức ngày hội ngày lễ là một hoạt động giáo dục trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, nó góp phần phát triển trí tuệ, thể chất, tinh thần và chính là nội dung của việc giáo dục tình cảm thẩm mỹ cho trẻ.

Việc thể hiện các tiết mục văn nghệ theo chủ đề mang tính giáo dục cao, trong đó giáo dục trẻ tình cảm đạo đức, tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn và yêu mến những người đã quan tâm chăm sóc trẻ.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày Tết dành riêng cho trẻ em và cũng chính là ngày mà trẻ em được tôn vinh. Đây là dịp các cháu không chỉ được nhận những lời chúc mừng đầy yêu thương của ông bà, cha mẹ, người thân và các cô mà còn được nhận những món quà đầy ý nghĩa. Mong các bậc cha mẹ cũng nhân dịp này chúng ta thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con, cháu của chúng ta.

Sáng ngày 01/6/2022 Trường Mầm non Nghĩa Hiệp tổ chức Chương trình **“ Mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1-6”** ở tất cả các điểm trường trong không khí thật vui tươi ấm áp tình cảm của nhà trường của các cô dành cho các cháu. Sau đây là một số hình ảnh:

Hình ảnh trẻ đang biểu diễn văn nghệ





Múa "Nhà mình rất vui"



Tiết mục múa: Cơn mưa hè



Hát song ca “Cô giáo em”



Múa “Thương lắm thầy cô”

Trong chương trình “ **Mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1-6**” các bé được nghe cô Hiệu trưởng trò chuyện về ý nghĩa của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1- 6



Hình ảnh: Cô Trần Thị Mỹ - Hiệu trưởng trò chuyện với trẻ

Trong lễ hội còn có các trò chơi hấp dẫn phù hợp với lứa tuổi mầm non





Hình ảnh tặng quà cho các đội chơi thắng cuộc



Hình ảnh các lớp ở 03 điểm trường







Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức tiệc buffe cho trẻ nhân ngày 1 - 6 ở tất cả 03 điểm trường (Đồng Viên, Năng Xã, Hải Môn)





Một số hình ảnh tại ngày tết thiếu nhi 01/6









Chương trình “ **Mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1-6**” giúp các bé trường mầm non Nghĩa Hiệp có một ngày Tết thiếu nhi vui vẻ và bước vào một mùa hè an toàn, hạnh phúc.

